

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 4

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีที่เกี่ยวข้องในการทำงาน สามารถเก็บตัวอย่างที่เป็นอันตรายได้ถูกต้องตามคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง รักษาสภาพตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมได้ตามวิธีที่กำหนด ดำเนินการเคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ห้องปฏิบัติการได้ มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคสนามเพื่อทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ณ จุดเก็บตัวอย่างที่มีความเป็นพิษในพื้นที่ปนเปื้อน ใช้งานเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะที่ปฏิบัติงาน และมีความรู้เกี่ยวกับความอันตรายของเสียอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมประกอบกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายได้ เพื่อระบุอันตรายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ให้มีความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน และสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจ สามารถระบุคำศัพท์เฉพาะ ชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ปรับใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคในการสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง กำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
-หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

หรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

-หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษา (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำกับ/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม พนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิมหาวิชาชีพนี)

EVM-JPIA-177A

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล